



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ</p> <p>ไทยรัฐ ไทยโพสต์ เดลินิวส์</p> <p>มติชน</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า หลังจากเปิดรับสมัครอบรมการใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ รุ่นที่ 2 ทางช่องทางออนไลน์ ปรากฏว่าภายใน 1-2 ชั่วโมง มีผู้สมัครเข้าอบรมจนเต็มโควตาแล้ว ผู้ต้องการอบรมหลักสูตรดังกล่าว ต้องรอรุ่นที่ 3 ซึ่งจะจัดอบรมวันที่ 13-14 มิ.ย. แต่ยังไม่กำหนดเปิดรับสมัครออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว นายนิยม เต็มศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวถึงความคืบหน้าการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาว่า ขณะนี้ได้เร่งสร้างการรับรู้เจตนารมณ์ของกฎหมายให้แก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ที่จะปลูกหรือผลิตกัญชาต้องได้รับอนุญาตจากเลขาธิการ อย. ซึ่งในช่วง 5 ปีแรกต้องดำเนินการโดยรัฐหรือร่วมกับรัฐ ซึ่งปัจจุบันมีผู้ได้รับอนุญาตให้ปลูกกัญชาและดำเนินการปลูกแล้ว 2 องค์กร คือ องค์กรเภสัชกรรม และม.รังสิต ส่วนกรมการแพทย์แผนไทยฯ อยู่ระหว่างขออนุญาตปลูก ในส่วนของรัฐบาลยังได้สนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยกัญชาเพื่อพัฒนาตำรับยาเพิ่มขึ้นจาก 16 ตำรับ เชื่อว่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ป่วยที่จะนำกัญชามาใช้ประโยชน์เพื่อการรักษาอาการป่วยได้ โดย ป.ป.ส.และสธ.ได้วางมาตรการเร่งด่วนจัดทำกัญชาสนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาคการผลิต การใช้ การศึกษาวิจัยและพัฒนาตำรับยาให้สามารถนำไปใช้หรือศึกษาวิจัยได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และมอบหมายให้องค์การเภสัชกรรมจัดทำกัญชาอย่างเร่งด่วนเพื่อใช้ในระยะสั้น</p> <p>-เสนอข่าว นายสุเทพ เสี่ยมศักดิ์ ประธานสภากัญชาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สภาฯ ได้พาผู้ป่วยมายื่นครอบครองกัญชากว่า 30 คน และยังไม่ยื่นวันนี้อีกรวมกว่า 40 คน ด้าน ความคืบหน้าสภากัญชา จ.ปราจีนบุรี คณะกรรมการระดับอำเภอ อำเภอละ 15 คน ทั้ง 7 แห่งเกือบสมบูรณ์แล้ว และเมื่อกฎหมายออกมาสามารถปลูกได้ โดย จ.ปราจีนบุรี มีสมาชิกกว่า 1,000 คน</p> <p>นพ.โชคชัย สาครพาณิชย์ นพ.สสจ.ปราจีนบุรี กล่าวว่า มีกลุ่มผู้ป่วยยื่นครอบครองกัญชา ประกอบด้วย โรคมะเร็ง, ไมเกรนปวดศีรษะ, ความดันโลหิตสูง, เบาหวาน, ลมชัก, ภูมิแพ้, เกาต์ เป็นต้น</p>
<p>มติชน เดลินิวส์</p>	<p>สภากาชาดแถลงขึ้นตอนบริจาคเลือด</p> <p>-เสนอข่าว ผศ.พญ.จารุพร พรหมวงศ์ รอง ผอ.ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ แถลงข่าวกรณีชายลูกครึ่งญี่ปุ่นวัย 24 ปี ไปรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่รพ.เอกชนแห่งหนึ่ง และติดเชื้อเอชไอวีจากการให้เลือดซึ่งได้รับมาจากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ว่า ขอแสดงความเสียใจต่อกรณีดังกล่าว สภากาชาดไทยมีความพยายามทำให้เลือดที่ได้รับบริจาคมีความปลอดภัยสูงสุด โดยผู้บริจาคเลือดจะต้องคัดกรองตัวเองว่ามีความเสี่ยงของเลือดในการให้เลือดต่อผู้อื่นหรือไม่ผ่านการตอบแบบสอบถาม และพยาบาลจะทำการสัมภาษณ์เพื่อคัดกรองอีกครั้ง จากนั้นนำเลือดที่ได้รับบริจาคไปตรวจในห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานสากลเทียบเท่าสหรัฐอเมริกา โดยตรวจน้ำเหลืองว่ามีภูมิต่อเชื้อหรือไม่ ตรวจ DNA และ RNA เพื่อหาเชื้อเอชไอวี ไวรัสตับอักเสบซีและบี อย่างไรก็ตาม เลือดที่มีความปลอดภัยและมาตรฐานระดับสากลไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีความเสี่ยง เนื่องจากจะมีระยะเริ่มต้นที่มีเชื้ออยู่ในเลือด (Window Period) ทำให้การตรวจในห้องปฏิบัติการยังไม่พบเชื้อ กรณีดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อปี 2547 ซึ่งสภากาชาดไทยยังไม่มีมาตรการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส ตรวจ DNA และ RNA โดยสมบูรณ์ เนื่องจากเพิ่งมีการนำวิทยาการดังกล่าวมาใช้ในปี 2549 ผู้ที่ได้รับเลือดปีดังกล่าวอาจมีความเสี่ยง แต่ความสำคัญอยู่ที่ผู้บริจาคโลหิตต้องพูดความจริง</p>
<p>prachatai.com</p> <p>isranews.org</p>	<p>คนใช้ฉุกเฉินบัตรทอง</p> <p>-เสนอสรุปข่าว ผศ.ภญ.ดร.ยุพดี ศิริสินสุข กรรมการสปสช. สัดส่วนภาคประชาชน กล่าวถึงกรณีรพ.สังกัดสธ. เปิดคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาและเรียกเก็บเงินจากผู้ป่วยบัตรทอง ว่า ผู้ป่วยที่มีเจตนาเข้าคลินิกพิเศษเพราะต้องการความสะดวกสบายหรือพบแพทย์เฉพาะทางสามารถทำได้ ส่วนผู้ที่เจ็บป่วยฉุกเฉินหรือมีเหตุอันควรและไม่มีเจตนาเข้ารับบริการในคลินิกพิเศษ รพ.ต้องจัดระบบบริการไว้ให้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินระดับสีเขียว เหลือง หรือแดง โดยประเด็นดังกล่าวมีการหารือกันในที่ประชุมคณะกรรมการหลายครั้ง และรพ.มีความเข้าใจผิดติดป้ายประกาศเรียกเก็บเงิน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	เป็นระยะ ๆ ซึ่งที่ประชุมได้ขอให้สธ.ทำหนังสือชักชวนความเข้าใจไปยังรพ.ต่าง ๆ
ไทยรัฐ ข่าวสด มติชน	<p>สถาบันพระบรมราชชนก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. ในฐานะรักษาการนายกสภาสถาบันพระบรมราชชนก กล่าวภายหลังประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งแรกหลังเป็นสถาบันอุดมศึกษาภายใต้สังกัด สธ. ว่า จะออกจาก สธ.มาเป็นนิติบุคคล มีฐานะเทียบเท่ากรม ดูแลการศึกษาทั้งหมด ตามบทเฉพาะกาลของกฎหมาย กำหนดให้ปลัด สธ.เป็นรักษาการนายกสภาสถาบันฯ รองปลัด สธ. เป็นอุปนายกสภาฯ ในช่วง 180 วัน และ ผอ.สถาบันพระบรมราชชนกเป็นรักษาการอธิการบดี ขณะนี้อยู่ระหว่างทำกฎกระทรวงและระเบียบต่าง ๆ รองรับ ทั้งระเบียบการสรรหานายกสภา การตั้งคณะกรรมการถ่ายโอนทรัพย์สิน บทบาทหน้าที่บุคลากรที่เดิมเป็นข้าราชการ สธ. จะเปลี่ยนเป็นพนักงานของข้าราชการครู เนื่องจากเป็นบทบาทของอาจารย์ ยืนยันว่าไม่มีผลกระทบเรื่องการรับนักศึกษา และอนาคตจะมีการปรับเปลี่ยนจากประกาศนียบัตรที่เทียบเท่าปริญญาเป็นปริญญาโดยสมบูรณ์ รวมทั้งมีการพัฒนาทั้งระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี และหลังปริญญาตรีต่อไป</p>
เดลินิวส์ คอลัมน์ คุณหมอขอบอก	<p>ดูแลเด็กปรับตัวไปโรงเรียน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงปัญหาเด็กไม่อยากไปโรงเรียนเป็นเรื่องปกติที่พบในช่วงอายุประมาณ 3-4 ปี ที่เริ่มไปโรงเรียนใหม่ ๆ ผู้ปกครองควรเปิดใจรับฟังความรู้สึกของเด็กและค่อย ๆ สอนอย่างใจเย็น ค่อย ๆ ปรับเปลี่ยนการเลี้ยงดู ฝึกให้ลูกช่วยเหลือตัวเอง ไม่ควรตำหนิเด็กหากไม่ยอมอาบน้ำ หรือไม่รับประทานอาหารเช้าที่บ้าน ควรจัดใส่กล่องให้และบอกเด็กว่าต้องไปโรงเรียน และขอความช่วยเหลือจากคุณครูให้รับเด็กภายหลังจากพ่อแม่มาส่งเพื่อให้ระยะเวลาการแยกจากที่โรงเรียนสั้นที่สุด ขณะเดินทางผู้ปกครองควรพูดถึงโรงเรียนให้เป็นเรื่องสนุกสนาน หรือวางแผนกิจกรรมที่จะทำช่วงหลังเลิกเรียน ต้องให้ความมั่นใจกับลูกว่าจะไม่ทอดทิ้งโดยมารับให้ตรงเวลา หากปฏิบัติตามวิธีดังกล่าวแล้วไม่ได้ผลควรปรึกษาจิตแพทย์เด็ก</p>
มติชน	<p>ลดภษีนำเข้ายาแก้ปวด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.รศ.กฤษณ์วิวัฒน์ เลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ออย. เร่งแก้ไขปัญหายาจำเป็นที่มีปัญหาขาดแคลนหรือมีแนวโน้มจะขาดแคลน เช่น ยาต้านพิษ ยารักษาโรคมะเร็ง ยาต้านจุลชีพ ยาช่วยชีวิต เป็นต้น โดยประกาศเป็นยากำพร้าอย่างไรก็ตาม ยาเหล่านี้มีแนวโน้มขาดแคลนอย่างต่อเนื่อง เพราะมีผู้ใช้น้อย ผู้ประกอบการจึงไม่สนใจผลิตหรือทำการตลาด ก.การคลังจึงให้ความเห็นชอบนำเสนอ กรม. ยกเว้นภษีนำเข้ายาแก้ปวด เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2562 และกำลังเร่งจัดทำประกาศเพื่อยกเว้นภษีนำเข้ายาแก้ปวด คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนก.ค.นี้</p>
ไทยรัฐ ไทยโพสต์ เดลินิวส์ แนวหน้า กรุงเทพธุรกิจ มติชน	<p>ค่ารักษา รพ.เอกชน</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.ชุตติมา บุญยประภัศร รพ.พณิชยฯ กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ว่า ที่ประชุมเห็นชอบกำหนดมาตรการให้รพ.เอกชน ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้จำหน่าย ต้องแจ้งราคาซื้อขายให้แก่กรมการค้าภายใน เพื่อเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์กรม และให้รพ.เอกชนจัดแสดง QR Code ไว้ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้ กรณีรพ.จะเปลี่ยนแปลงราคา ยาเวชภัณฑ์และค่าบริการทางการแพทย์ ต้องแจ้งให้กรมทราบก่อนปรับราคาไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะนำร่องรายการยาที่อยู่ในบัญชี UCEP 3,892 รายการ และต่อไปจะดูรายการยาที่เป็นอื่น ๆ ที่อยู่นอกบัญชี UCEP เพิ่มเติม หากประชาชนพบว่าราคาสูงไปกว่าที่แจ้งไว้สามารถร้องเรียนเพื่อดำเนินการตามกฎหมายได้ นอกจากนี้ ยังได้มีมติให้รพ.เอกชนจัดทำใบสั่งยาตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรมและใบแจ้งราคา ยา โดยต้องระบุชื่อยา ทั้งชื่อการค้า ชื่อวิทยาศาสตร์ และระบุราคายาแต่ละชนิด เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถนำไปชื้อนอกรพ.ได้</p>
ch3thailand.com mgronline.com kapook.com thairath.co.th	<p>จับแหล่งผลิตครีมเถื่อน</p> <p>-เสนอข่าว เพจเฟซบุ๊ก ดอกจิก v.6 โพสต์ภาพขณะที่เจ้าหน้าที่บก.ปคบ.บุกทลายแหล่งครีมกวนเอง “ครีมหมีปริญญา” ที่บ้านเลขที่ 234/91 หมู่บ้านเอื้ออาทร 2 ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย มีนายสิทธิศักดิ์ ภัคดิปลาย โหมทย์ แสดงตนเป็นเจ้าของ พบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต้องสงสัยที่ผู้บริโภคส่วนหนึ่งหลงเชื่อซื้อมาใช้แล้วได้รับความเสียหาย พร้อมทั้งระบุว่า ยังมีแหล่งผลิตครีมนี้อยู่อีกมากมายในเขตพื้นที่ภาคอีสาน หากใครพบหรือมีเบาะแสสามารถแจ้งตำรวจ ปคบ. และ ออย. หรือติดต่อผ่านเพจดอกจิก v.6</p>
dailynews.co.th	<p>จับยาเถื่อนชายแดนกัมพูชา</p> <p>-เสนอข่าว นายอนันต์ ทวีทรัพย์ นายด่านศุลกากรอรัญประเทศ จ.สระแก้ว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตรวจค้นกรรมกรชาวกัมพูชาที่ลักลอบขนสองล้อบรรทุกกล่องกระดาษออกมาจากตลาดโรงเกลือเพื่อข้ามไปฝั่งประเทศกัมพูชา 10 กล่อง พบบรรจุยากระซับซ้องคลอเดียชื่อ Rozzalina 47,700 ขวด ไม่มีเครื่องหมาย ออย. และไม่ระบุสถานที่ผลิต มูลค่าประมาณ 531,000 บาท เมื่อตรวจสอบข้อมูลไปยังประเทศกัมพูชา พบว่าปัจจุบันกำลังมีความต้องการมาก เนื่องจากมี</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	การโฆษณาสรรพคุณทางโซเซียลว่าเป็นยากระตุ้นช่องคลอดสตรี รักษาโรคภายในของสตรี และเป็นยาบำรุงสตรี ราคาซื้อขายในฝั่งกัมพูชาสูงกว่าไทยประมาณ 3 เท่า ได้ส่งยาทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่งานคดีด้านศุลกากรอรัญประเทศติดตามหาเจ้าของมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ข่าวสด	<p>เหตุทะเลาะวิวาทใน รพ.</p> <p>-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางพลี จ.สมุทรปราการ รับแจ้งมีกลุ่มวัยรุ่นนุ่งประเบ็ดปึงปึงที่กลางชุมชนเกาะบาง โฉลง หมู่ 2 ต.บางโฉลง อ.บางพลี ก่อนใช้อาวุธมีดไล่ฟัน มีผู้บาดเจ็บ 5 ราย นำส่งรพ.เซ็นทรัลพาร์ค หลังจากนั้นได้ตามไปที่รพ.และใช้ระเบิดปึงปึงปาเข้าไปในลานจอดรถ 1 ลูก ก่อนชี้รถจักรยานยนต์หลบหนีไป เจ้าหน้าที่เตรียมขออนุมัติหมายศาลจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อติดตามจับกุมผู้ต้องหา 4 คนที่ร่วมกันก่อเหตุมาดำเนินคดี</p>
ไทยรัฐ ไทยโพสต์	<p>โรคฝีดาษลิง</p> <p>-เสนอข่าว กระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์ พบผู้ติดเชื้อฝีดาษลิงรายแรกของประเทศ เป็นชายชาวไนจีเรีย วัย 38 ปี ที่เดินทางเข้าสิงคโปร์เมื่อปลายเดือนเม.ย. โดยอาจได้รับเชื้อหลังกินเนื้อสัตว์ป่าขณะไปร่วมงานแต่งงานในไนจีเรียก่อนเดินทางมาสิงคโปร์ และจากการสอบสวนพบว่ามีผู้ติดต่อใกล้ชิดกับชายคนนี้ 23 คน จึงใช้มาตรการกักตัวแม้ความเสี่ยงที่โรคจะแพร่ระบาดมีน้อย ทั้งนี้ ไวรัสฝีดาษลิงมีความคล้ายคลึงกับฝีดาษมนุษย์ที่ถูกกำจัดไปแล้วตั้งแต่ปี 2524 และที่ผ่านมามีรายงานคนติดเชื้อฝีดาษลิงนอกทวีปแอฟริกาใน 3 ประเทศ คือ สหรัฐฯ อังกฤษ และอิสราเอล</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch